



พระราชโฆวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตบางแสน)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสาธน์มิตร
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2533 (ภาคเช้า)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีนี้อีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า ความสำเร็จและความเจริญที่แท้จริงของบุคคลจะเกิดขึ้นได้เพราะความยึดมั่นในธรรมจริยา ความประพฤติปฏิบัติที่สุจริตและถูกต้องชอบธรรม ซึ่งก่อให้เกิดความองอาจกล้าแข็ง ที่จะใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถของตนไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จความเจริญของตนและส่วนรวม ทั้งสามารถเอาชนะความอ่อนแอเลวทรามทั้งมวลได้ วันนี้ จะพูดกับท่านทั้งหลายถึงเรื่องการทำงานให้เป็นหลักและเป็นกำลังของบ้านเมือง

ผู้ที่สามารถทำงานที่สำคัญให้เป็นหลักเป็นกำลังของบ้านเมืองได้ต่อไปนั้น จะต้องหนักแน่นในสัจจะ คือ ต้องมีจริงพร้อมทั้งในคำพูด ในการกระทำ ในการทำงาน ในบุคคลอื่น และในตนเอง สิ่งใดที่ตั้งใจจะทำหรือตเว้น ต้องปฏิบัติให้ได้โดยเคร่งครัดและครบถ้วน นอกจากนี้ ยังต้องทราบตระหนักและยึดมั่นในจาคะอันได้แก่การสละสำคัญสองประการ คือ การสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าและเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ประการหนึ่ง กับการสละละทิ้งความคิด จิตใจและการกระทำทั้งปวงที่หยาบคายต่ำทรามต่าง ๆ อีกประการหนึ่ง ความหนักแน่นมั่นคงในสัจจะและจาคะทั้งสองประการนี้เป็นปัจจัยเครื่องสร้างเสริมความเชื่อถือว่าไว้วางใจ ตลอดถึงความเคารพนับถือ และความจงรักภักดีให้เพิ่มพูนแน่นแฟ้นขึ้นในบริวารชน ซึ่งจะทำให้บุคคลสามารถยึดเหนี่ยวนำใจทุกฝ่ายทุกคนให้สามัคคีปรองดองกัน และรวมใจรวมกำลังกันเป็นปีกแผ่นแน่นหนา สามารถประกอบกิจการงานที่ใหญ่



ที่ยาก ที่สำคัญของแผ่นดินให้ลุล่วงไปได้ บัณฑิตทั้งหลายถือว่าเป็นผู้มีโอกาสที่จะทำงานสำคัญต่อไป ควรจะได้ศึกษาพิจารณาคุณธรรมดั่งที่กล่าวให้ทราบชัด เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ให้บังเกิดประโยชน์แก่ที่พึงประสงค์ต่อไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญ มั่นคง ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงาน ขอให้ทุกคนที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความสุข ความสวัสดิโดยทั่วกัน